

Tin Giáo Hội Canada

CÁC GIÁO HỘI KITÔ Ở CANADA LO NGẠI VỀ ĐỀ NGHỊ THU HỒI TƯ CÁCH TỪ THIỆN CỦA CÁC TỔ CHỨC TÔN GIÁO

Các Giáo hội Kitô tại Canada bày tỏ quan ngại về khuyến nghị của Ủy ban Tài chính, với đề nghị thu hồi tư cách từ thiện của các tổ chức tôn giáo trong nước, cho rằng điều này sẽ có tác động đáng kể đến xã hội.

Trong dự án ngân sách liên bang được thảo luận tháng 12 năm 2024, có các điều khoản liên quan trực tiếp đến vấn đề này, đó là đề nghị không miễn thuế cho các tổ chức chống phá thai, và mở rộng chính sách này đến tất cả các tổ chức tôn giáo.

Hoạt động bác ái tại Canada do các tổ chức tôn giáo chiếm khoảng 40% trong số 73.000 tổ chức từ thiện. Cho đến nay, chính phủ Canada đã hoàn trả một phần tiền quyền góp của các cá nhân cho các tổ chức này nhằm khuyến khích các hoạt động từ thiện trong xã hội.

Đức Hồng y Frank Leo, Tổng Giám mục Toronto, đã lập luận rằng nếu các tổ chức tôn giáo và ủng hộ sự sống mất đi tư cách từ thiện của mình, điều đó sẽ đi ngược lại sự công nhận lâu đời của Canada về vai trò không thể thay thế của đức tin, sự thờ phượng và tôn giáo trong xã hội.

Tin Giáo Hội Nicaragua

CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI NICARAGUA THẮT CHẶT VIỆC GIÁM SÁT CÁC LINH MỤC CÔNG GIÁO

Chế độ độc tài ở Nicaragua của tổng thống Daniel Ortega và vợ ông, phó tổng thống Rosario Murillo, vẫn tiếp tục đàn áp Giáo hội Công giáo và các cộng đồng Kitô giáo khác. Hiện tại, chế độ này đang theo dõi các linh mục Công giáo, kiểm tra điện thoại di động của họ và yêu cầu báo cáo hàng tuần về các hoạt động của họ bên cạnh việc hạn chế quyền tự do đi lại của họ.

Ngoài ra, các bài giảng của các linh mục phải hoàn toàn mang tính thần học. Họ không được nói về các chủ đề liên quan đến học thuyết xã hội của Giáo hội hoặc chỉ trích xã hội.

Báo cáo của tổ chức Kitô giáo quốc tế “Christian Solidarity Worldwide” (Liên Đới Kitô Hữu Thế Giới) vào đầu tháng 3 năm nay đã chỉ ra các biện pháp của chế độ độc tài đối với các nhà lãnh đạo tôn giáo, bao gồm yêu cầu nộp báo cáo hàng tuần cho cảnh sát, chia sẻ thông tin chi tiết về kế hoạch của họ và cấm họ rời khỏi thành phố của họ mà không có sự cho phép của chính phủ.

Tin Vatican

ĐỨC THÁNH CHA NÓI RẰNG CHIẾN TRANH LÀ VÔ LÝ VÀ HÃY GIẢI TRỪ VŨ KHÍ KHỎI TRÁI ĐẤT

Trong lá thư đề ngày 13 tháng 3 năm 2025, gửi đến ông Luciano Fontana, Giám đốc báo “Người Đưa Tin Chiều” của Ý, để cảm ơn ông về sự gần gũi trong thời gian ngài bị bệnh, Đức Thánh Cha Phanxicô yêu cầu Giám đốc tái khởi động và phổ biến lời kêu gọi hoà bình và giải trừ vũ khí của ngài trên các chuyên mục của tờ báo.

Trong lá thư có đoạn viết: “Sự mong manh của con người có sức mạnh khiến chúng ta sáng suốt hơn về những gì trường tồn và những sẽ qua đi, những gì mang lại sự sống và những gì giết chết... Tôi muốn khuyến khích ông và tất cả những ai cố gắng hiến công sức và trí tuệ để truyền tải thông tin, qua các công cụ truyền thông hiện đang nổi kết thế giới chúng ta theo thời gian thực: hãy cảm nhận tầm quan trọng của ngôn từ. Chúng có thể kết nối hoặc chia rẽ, phục vụ chân lý hoặc sử dụng chân lý cho mục đích khác. Chúng ta phải giải trừ vũ khí của ngôn từ, giải trừ vũ khí của tâm trí và giải trừ vũ khí của Trái Đất.”

Tin Vatican

THEO THỎA THUẬN DO VATICAN LÀM TRUNG GIAN, CUBA THẢ THÊM HÀNG TRĂM TÙ NHÂN

Đầu tuần vừa qua, chính phủ Cuba đã hoàn tất việc thả 553 tù nhân, mặc dù thỏa thuận với Hoa Kỳ đã đổ vỡ.

Hồi tháng 1 năm 2025, với sự trung gian của Giáo hội Công giáo, cựu tổng thống Mỹ Joe Biden đã đồng ý xóa Cuba khỏi danh sách của Hoa Kỳ về các quốc gia tài trợ cho khủng bố để đổi lấy việc thả sớm hàng trăm tù nhân.

Thỏa thuận được thực hiện sau nhiều năm chịu áp lực từ Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu, Giáo hội Công giáo và các tổ chức nhân quyền kêu gọi

Cuba trả tự do cho những người biểu tình chống chính phủ bị bỏ tù sau cuộc biểu tình năm 2021.

Nhưng chỉ vài ngày sau lễ nhậm chức của tổng thống Donald Trump, chính quyền mới đã đảo ngược thỏa thuận. Tuy nhiên, bất chấp sự đảo ngược của chính quyền Hoa Kỳ, Cuba vẫn tiếp tục thả tù nhân.

Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel đã nói về việc trả tự do cho các tù nhân như là một phần trong mối quan hệ chặt chẽ với Nhà nước Vatican và theo tinh thần của Năm Thánh 2025.

Tin Giáo Hội Hoa Kỳ

ĐỨC THÁNH CHA CÁM ƠN CHIẾN DỊCH BÁC ÁI “CHÉN CƠM”

NHÂN KỶ NIỆM 50 NĂM THÀNH LẬP

Hôm 14 tháng 3 vừa qua, Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ đã chia sẻ với giới truyền thông về lá thư của Đức Thánh Cha Phanxicô chúc mừng chương trình “Rice Bowl” (Chén Cơm) nhân kỷ niệm 50 năm thành lập. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ lòng biết ơn với sáng kiến này nhằm hỗ trợ những người nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất ở Hoa Kỳ cũng như ở nước ngoài.

Sáng kiến “Chén Cơm” là chương trình Mùa Chay thường niên trong nỗ lực xóa đói giảm nghèo trên toàn cầu. Cho đến nay, chương trình này đã quyên góp được hơn 350 triệu Mỹ kim.

Sáng kiến Rice Bowl được Đức ông Robert Coll phát động vào năm 1975 như một nỗ lực địa phương tại Giáo phận Allentown, tiểu bang Pennsylvania, và đã trở thành một sáng kiến quốc gia sau khi được giới thiệu tại Đại hội Thánh Thể Quốc tế lần thứ 41 tại Philadelphia vào năm 1976. Sau đó, thông qua Cơ quan Cứu trợ Công giáo, Chương trình “Chén Cơm” đã được các giám mục Hoa Kỳ chấp nhận.

25 phần trăm số tiền quyên góp của Chiến dịch “Chén Cơm” được dành cho các hoạt động bác ái ở Mỹ, và 75 phần trăm để Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ giúp các chương trình ở nước ngoài.

Tin Giáo Hội Myanmar

QUÂN ĐỘI MYANMAR ĐỐT PHÁ NHÀ THỜ CHÍNH TOÀ BANMAW

Nhà thờ Chính toà Banmaw, phía bắc tiểu bang Kachin, đã bị quân đội nước Myanmar đốt phá vào chiều Chúa nhật ngày 16 tháng 3, một ngày trước ngày lễ Thánh Patrick, bổn mạng của Thánh đường.

Theo các nhân chứng, đám cháy bùng phát lúc 4 giờ chiều và nguyên nhân do các hoạt động của quân đội Hội đồng Hành chính Nhà nước, chính quyền quân sự hiện đang nắm quyền ở Myanmar, thực hiện trong khu vực.

Trước đó, ngày 26 tháng 2, nhà ở của linh mục, tòa nhà ba tầng, nơi đặt văn phòng giáo phận và trường trung học cũng đã bị đốt phá.

Giáo phận Banmaw được thiết lập vào năm 2006 và được cai quản bởi Đức cha Raymond Sumlut Gam. Giáo hội địa phương này giáp Trung Quốc ở phía đông và bao phủ một khu vực phần lớn là núi với diện tích 10.741 km². Trong vùng đất xung đột này hiện có hơn 407 ngàn người sinh sống, trong đó có hơn 27 ngàn người là tín hữu Công giáo, thuộc nhiều nhóm dân tộc khác nhau.

Tin Dòng Chúa Cứu Thế

DÒNG CHÚA CỨU THẾ BẮT ĐẦU NĂM SỨ VỤ

Hôm 15 tháng 3 vừa qua, nhân dịp Lễ Thánh Clémentê Hofbauer, một tu sĩ linh mục nhiệt thành của Dòng Chúa Cứu Thế, Cha Bê trên Tổng quyền Rogério Gomes đã gửi một lá thư cho các tu sĩ linh mục và cộng tác viên giáo dân của Dòng Chúa Cứu Thế toàn cầu.

Trong bức thư, Cha Bê trên Tổng quyền suy tư về di sản của Thánh Clémentê, sơ lược những hoàn cảnh và các trở ngại đang đối mặt với việc truyền giáo của các nhà thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế. Cha Gomes cũng nhấn mạnh đến nhu cầu

sẵn sàng và lòng nhiệt thành tông đồ của các tu sĩ gắn bó với đặc sủng của Nhà dòng.

Cha Gomes cũng gợi nhớ lại các nhà thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế tận tụy đời mình cho sứ mạng loan báo ơn cứu chuộc và tích cực dẫn thân trong nhiều mục vụ khác nhau của Nhà dòng.

Lá thư của Cha Bê trên Tổng quyền cũng đánh dấu khởi đầu của năm dành riêng cho sứ vụ. Cha Gomes viết: “Như mỗi năm, vào ngày 15 tháng 3, với lá thư này, chúng ta khai mạc Năm dành riêng cho Sứ vụ nhằm làm sâu sắc thêm các khía cạnh khác nhau của Sứ mạng Dòng Chúa Cứu Thế.”

Tin Giáo Hội Việt Nam

ĐỨC THÁNH CHA BỔ NHIỆM CHA PHAOLÔ NGUYỄN QUANG ĐĨNH LÀM GIÁM MỤC PHỤ TÁ GIÁO PHẬN HƯNG HÓA

Hôm 15 tháng 3 vừa qua, Phòng Báo chí Tòa Thánh thông báo Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Linh mục Phaolô Nguyễn Quang Đĩnh, thuộc linh mục đoàn giáo phận Hưng Hoá, làm Giám mục Phụ tá giáo phận Hưng Hoá. Đức Cha tân cử Phaolô Nguyễn Quang Đĩnh sinh năm 1973 tại tỉnh Phú Thọ thuộc giáo phận Hưng Hóa.

Từ năm 1998 đến năm 2005 ngài tu học tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Hà Nội. Ngài được truyền chức linh mục vào năm 2005 tại Nhà thờ Chính tòa Hà Nội bởi Đức Hồng Y Crescenzo Sepe, Bộ trưởng Bộ Loan Báo Tin Mừng Cho Các Dân Tộc.

Sau khi hoạt động mục vụ từ năm 2006 đến năm 2009, ngài được gửi sang tu nghiệp tại Học Viện Công Giáo Paris ở Pháp từ năm 2009 đến năm 2017, và đã tốt nghiệp học vị Thạc sĩ Thần học Phụng vụ.

Trở về Việt Nam, Đức Giám mục tân cử Phaolô Nguyễn Quang Đĩnh phụ trách một số giáo xứ, và cũng đảm nhiệm trách vụ Trưởng ban Phụng tự giáo phận Hưng Hóa từ năm 2017 đến năm 2022.

Từ năm 2022 đến khi được Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Giám mục Phụ tá Giáo phận Hưng Hóa, ngài là Quản đốc Giáo xứ Chính tòa kiêm Tổng Đại diện Giáo phận Hưng Hóa, đồng thời đặc trách Ủy ban Giáo sĩ Giáo phận Hưng Hóa.